

Để viết tốt hơn các em cần phải luyện tập chăm chỉ cũng như tham khảo thêm ở các bài văn mẫu Tả hình ảnh người mẹ ngồi quạt cho con giữa trưa hè lớp 6 tại chuyên trang của chúng tôi. Nó sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức về Tả hình ảnh người mẹ ngồi quạt cho con giữa trưa hè lớp 6 ý nghĩa phong phú và những từ ngữ hay hơn để áp dụng vào bài làm của mình.

Dưới đây là một số bài văn Tả hình ảnh người mẹ ngồi quạt cho con giữa trưa hè lớp 6 ngắn gọn, có ý nghĩa nhất được chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo.

Bài văn Tả hình ảnh người mẹ ngồi quạt cho con giữa trưa hè

Ngày trước, ở chôn thôn quê còn nghèo khó, thiếu thốn đủ bề, nhất là điện chưa về từng xóm, áp như bây giờ. Tôi nhớ như in những khi trưa hè sang, mẹ ngồi quạt cho tôi ầu ơ những câu hát ru...

Bên ánh đèn chong leo lét ấy, lúc nào mẹ cũng ngồi bên cạnh và phe phẩy cái quạt mo trong tay vừa xua muỗi vừa tỏa ra làn gió mát rượi tình thương của mẹ dành cho chúng tôi. Cả nhà tôi ai cũng có một cái quạt mo do mẹ làm. Chỉ là cái quạt mo đơn sơ, giản dị thôi nhưng dường như mẹ làm bằng cả tâm huyết của mình. Mẹ canh lúc tàu mo cau còn tươi vừa lia khỏi cây là mẹ ra lượm đem cắt bỏ tàu lá khô. Rồi với đôi bàn tay khéo léo mẹ gấp hai mép ở một đầu sao cho dễ cầm còn đầu kia thì tỉ mỉ dùng dao tĩa tròn trông rất đẹp. Chị em tôi ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn mẹ làm, khi thấy mẹ dùng tay, tôi cứ ngỡ là mẹ làm xong bèn nũng nịu: “Mẹ ơi! Mẹ cho con cái đẹp nhất, con quạt liền nghe mẹ!”. Mẹ nhìn tôi trìu mến: “Quạt mo này còn cong, quạt không mát đâu con! Phải qua một công đoạn nữa mới dùng được”. Nói rồi mẹ cầm cái quạt mo đem xuống nhà dưới, tôi tò mò chạy theo sau. Thì ra mẹ lấy cối xay bột bằng đá dần lên mấy cái quạt mo, làm như thế thì nó mới phẳng phui, tròn đẹp, quạt mới mát được. Tôi nhớ một buổi trưa, mẹ lấy từ trong tủ ra một cái hộp vuông bằng gỗ, bên trong là vật gì đó được bọc đến mấy lớp giấy kiếng. Mẹ cẩn thận tháo từng lớp giấy kiếng ra, tôi ngỡ ngàng khi cái quạt mo hiện ra. Mẹ cầm trên tay mân mê, trân trọng và bùi ngùi, xúc động kể đây là kỉ vật duy nhất của bà ngoại mà mẹ còn lưu giữ. Ngày còn nhỏ như tôi bây giờ, mẹ cũng yêu lắm những câu ca, lời ru ngọt ngào của ngoại cùng làn gió mát rượi tỏa ra từ cái quạt mo cau của ngoại. Đã rất nhiều năm trôi qua, đời sống phát triển từng ngày, cái quạt mo cau dần đi vào quên lãng... Thay vào đó là máy quạt, máy điều hòa tiện lợi hơn, hiện đại hơn. Những đứa trẻ con đôi khi ngân nga câu hát: “Thằng Bờm có cái quạt mo/ Phú Ông xin đổi ba bò chín trâu...”, nhưng lại ngây thơ hỏi người lớn “quạt mo” là gì.

Vậy mà, giữa trưa hè nóng bức, tôi bù ngủ phát hiện ra rằng những thứ tưởng chừng như xưa cũ ấy lại rất đáng trân trọng, rất hữu ích khi những kỷ niệm thời thơ ấu không hện mà nao nức tìm về.